

**BIỂU SỐ 4**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH**  
**NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2022**

*(Ban hành kèm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính Phủ)*

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
CÔNG TY TNHH NN ITV  
LÂM NGHIỆP NAM HÒA

MSDN: 3300100096

Số: 87/BC-CT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy Bằng, ngày 03 tháng 5 năm 2023

**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm	ha	12.409	12.409	100%
2	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	Tỷ đồng	3,727	5,870	157,5%
3	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	Tỷ đồng	3,864	6,286	162,7%

**II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP**

**1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường**

Đầu năm, Công ty đã chủ động xây dựng phương án QLBRV và PCCCR theo tiêu chí quản lý rừng bền vững, với mục tiêu tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn. Thường xuyên vận động các tổ chức và người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào rừng, giảm số vụ và diện tích thiệt hại do phá rừng trái phép gây ra; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, giảm thiểu tối đa các hành vi tác động xâm hại đến tài nguyên rừng.

Với cách tổ chức quản lý chặt chẽ, có chiến lược rõ ràng, nắm bắt tình hình tốt, lực lượng tuần tra đủ mạnh nên công tác QLBRV trong năm 2022 luôn được đảm bảo, rừng được bảo vệ tốt. Trên địa bàn công ty quản lý không để xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng nào.

**2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội**

Cung ứng dịch vụ môi trường rừng là sản phẩm dịch vụ công ích chủ yếu và trọng tâm của Công ty trong năm 2022. Với gói dịch vụ này, Công ty đã góp phần bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; Điều tiết và duy trì

nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững; Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng;....

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện nuôi dưỡng rừng tự nhiên với diện tích 70ha với mục tiêu quản lý và sử dụng rừng bền vững nâng cao chất lượng rừng tự nhiên nghèo và nghèo kiệt, nâng cao chất lượng rừng và điều chỉnh tổ thành thành loài cây, nâng cao độ che phủ của rừng, hạn chế xói mòn rửa trôi thoái hóa đất, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng hấp thụ cac bon, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu trên diện tích quản lý của Công ty.

### **3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp**

Đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

### **4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng**

Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được Công ty cung cấp ra thị trường đảm bảo chất lượng, có chứng nhận nguồn gốc sản phẩm. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đảm bảo uy tín, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu.

### **5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp**

Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương, phụ cấp và thực hiện việc chuyển xếp lương người lao động phù hợp với năng suất, trình độ và nhiệm vụ công tác của từng người. Vì vậy đã tạo được động lực thúc đẩy người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động cũng như việc thực hiện nghĩa vụ của người lao động với doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ 100% các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn,... cho người lao động.

Giải quyết kịp thời những vướng mắc, khiếu nại của người lao động, đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa người lao động và doanh nghiệp./

#### **Nơi nhận:**

- UBND Tỉnh để báo cáo
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH-ĐT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh TT.Huế;
- Lưu TV, VT.



*Phạm Nguyễn Quang*